

## เรื่องของลิป

### 1. ความรู้เกี่ยวกับลิปสติค

มีเครื่องสำอางเพียงไม่กี่ชนิดที่มีโอกาสถูกกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย และลิปสติคก็เป็นหนึ่งในเครื่องสำอางเหล่านี้ ลิปสติคประกอบด้วยส่วนผสมหลายชนิด เช่น ไขมัน สี สารแต่งกลิ่น รส สารกันเสีย สารป้องกันแสงแดด ลิปสติคที่ดีควรมีเนื้อเนียนเรียบ สีสวย สม่ำเสมอ ให้สีที่ติดทนและล้างออกง่ายเมื่อต้องการ มีความแข็งพอที่จะคงรูปเป็นแท่งอยู่ได้ แต่ก็มีความอ่อนนุ่มพอที่จะหลอมได้ทันทีเมื่อสัมผัสริมฝีปาก ทาง่าย และที่สำคัญคือ ไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคือง สีที่ใช้เป็นส่วนผสมในลิปสติคต้องเป็นสีที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ส่วนน้ำหอมนั้นอาจใช้เพื่อกลบกลิ่นของส่วนผสมประเภทไขมัน หรือแต่งกลิ่นให้ผลิตภัณฑ์นั้นน่าใช้ มักจะใช้ในปริมาณไม่มาก แต่ก็อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้ เพราะการแพ้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล และน้ำหอมนั้นเป็นสารที่มีรายงานว่าก่อให้เกิดการแพ้บ่อยเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น การเลือกซื้อลิปสติคควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ สภาพของผลิตภัณฑ์ปกติเรียบร้อย และที่สำคัญคือมีฉลากภาษาไทยที่ระบุสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง, ประเภทหรือชนิด, ส่วนประกอบสำคัญ, ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต, วันเดือนปีที่ผลิต, วิธีใช้ และ ปริมาณสุทธิ ที่สำคัญ โปรดสังเกตรหัสข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต และวันเดือนปีที่ผลิตให้ดี เพราะเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยมักไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนในส่วนนี้

### 2. การแพ้ลิปสติค

การแพ้ลิปสติคนั้นมักจะทำให้ริมฝีปากแห้งและลอก โดยเฉพาะบริเวณขอบริมฝีปากที่จรดกัน อาจเกิดการลอกเป็นแผ่นๆ ผู้ที่แพ้อาจคิดว่าริมฝีปากแห้งตามธรรมชาติ จึงทาลิปสติคบ่อยยิ่งขึ้น ทำให้อาการรุนแรงยิ่งขึ้นได้ ในบางรายอาการแพ้จะเกิดขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นจากแสงแดด อาจเกิดอาการปวดแสบปวดร้อน คัน ระคายเคือง ร่วมด้วย ความผิดปกติเหล่านี้ผู้บริโภคต้องสังเกตตนเอง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ใดแล้วมีความผิดปกติเกิดขึ้น ต้องหยุดใช้ทันที ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อหาวิธีรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ดังนั้น เมื่อจะใช้ผลิตภัณฑ์ใดเป็นครั้งแรก ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ ด้วยการทาผลิตภัณฑ์นั้นปริมาณเล็กน้อยบริเวณท้องแขน แล้วทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง หากไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นแสดงว่าใช้ได้

### 3. ลิปสติคเสื่อมคุณภาพ

อายุและวิธีการเก็บรักษา เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของเครื่องสำอาง โดยเฉพาะลิปสติคซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลักเป็นสารในกลุ่มไขมัน หากสูตรตำรับ หรือการเก็บรักษาไม่ดีพอ เมื่อเก็บไว้ระยะหนึ่งอาจเกิดกลิ่นเหม็นหืนขึ้นได้ ดังนั้น เวลาเลือกซื้อลิปสติค ควรพิจารณาตั้งแต่แหล่งที่ขายว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด มีการเก็บรักษาในสถานที่ที่เหมาะสมหรือไม่ ลิปสติคที่เก็บในที่ร้อน ชื้น หรือแสงแดดส่องถึง จะเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติ ลิปสติค

ทุกชนิดจะต้องแสดงฉลากภาษาไทยที่ระบุสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง, ประเภทหรือชนิด, ส่วนประกอบสำคัญ, ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต, วันเดือนปีที่ผลิต, วิธีใช้ และ ปริมาณสุทธิ